



สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

PHYATHAI AND PAOLO HOSPITAL GROUP SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED

สก. 174 /2562

30 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งความคืบหน้า กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ได้ฝากเงินและให้เงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ปัจจุบันยอดหนี้คงเหลือ ทั้งสิ้นจำนวน 115,622,840.25 บาท แยกเป็นเงินฝากจำนวน 54,260,200 บาท เงินให้กู้ยืมจำนวน 61,362,640 บาท ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก็ได้รับการชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ตามสัญญาเรื่อยมา กระทั่งปลายปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้เกิดปัญหาการบริหารภายในขึ้น จนเป็นเหตุให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อเข้าไปบริหารงานและแก้ไขปัญหาทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ซึ่งต่อมาได้มีการตกลงจัดทำข้อตกลงทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการชำระหนี้ทั้งเงินฝาก และเงินให้กู้ยืม เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการบริหารงาน และให้บริหารเงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ซึ่งหลังจากการทำบันทึกข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ก็ชำระตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาหลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารสหกรณ์ชุดปัจจุบัน กลับปฏิเสธการชำระหนี้เงินกู้ ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา แต่ยังคงชำระหนี้เงินฝากตามปกติ ซึ่งการปฏิเสธการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด อ้างเหตุผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัดเองไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าวทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้พยายามติดตามทวงถามตลอดจนประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ , สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่อื่น ในการเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้และบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้หลายต่อหลายครั้ง





สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

PHYATHAI AND PAOLO HOSPITAL GROUP SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED

แต่ได้รับการปฏิเสธชำระหนี้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทั้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์-สโมสรรถไฟ จำกัด มีความสามารถทางการเงินที่จะชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวได้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ และสัญญาเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการจึงมีมติให้ฟ้องดำเนินคดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อให้ชำระหนี้เงินกู้คืน รวมถึงดอกเบี้ย และค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ประสานงานร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหนี้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด ในการดำเนินการฟ้องดำเนินคดีดังกล่าว รวมถึงทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยท่านอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้อนุเคราะห์ในการจัดส่งทีมทนายความสนับสนุนในการดำเนินการฟ้องในคดีดังกล่าวด้วย ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใดทางคณะกรรมการดำเนินการจะแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป

สุดท้ายนี้คณะกรรมการดำเนินงานขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในทุกๆมติ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปีนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แห่งนี้ เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีความมั่นคง และเป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริงตลอด 25 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการจะยังคงยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ ด้วยความถูกต้อง สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นางพรทิพย์ ยศโต)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด